

สรุปผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน
ของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2567

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม และข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ลำดับ	ประเด็นการมีส่วนร่วม	ข้อมูลผู้เข้าร่วม	จำนวน (คน)	สถานที่
1	การประชุมประชาคมโครงการ “การจัดทำโรงหมักเยื่อของชุมชน” ภายใต้การดำเนินโครงการการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนผลิตฟางข้าวหมักเพื่อส่งให้โรงงานผลิตเยื่อฟางข้าว ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สํารวจความต้องการของเกษตรกรในชุมชนเพื่อรับทราบโจทย์ปัญหาและความสนใจของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนผลิตฟางข้าวหมักเพื่อส่งให้โรงงานผลิตเยื่อฟางข้าว	1. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจาก ต.เชิงดอย ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2. ผู้นำชุมชนจาก ต.เชิงดอย ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3. เจ้าหน้าที่เกษตรระดับตำบลในอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	20	วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2	การประชุมประชาคมโครงการ “การจัดทำโรงหมักเยื่อของชุมชน” ภายใต้การดำเนินโครงการการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนผลิตฟางข้าวหมักเพื่อส่งให้โรงงานผลิตเยื่อฟางข้าว ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การจัดทำโรงหมักเยื่อของชุมชน” และชี้แจงแนวทางการจัดทำบ่อหมักฟางข้าวให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่สำหรับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการกับทางศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจาก ต.เชิงดอย ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2. ผู้นำชุมชนจาก ต.เชิงดอย ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3. เจ้าหน้าที่เกษตรระดับตำบลในอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 4. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	35	วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

(2) ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการที่ โครงการ “การจัดทำโรงหมักเห็ดของชุมชน” ที่ดำเนินการของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ได้เข้าไปรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ทำให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกร ได้รู้จักพันธกิจงานของศูนย์วิจัยข้าวล้านนามากขึ้น และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ รวมถึงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ ได้รับทราบถึงความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าและผู้รับบริการของศูนย์ฯ ซึ่งจะทำให้ศูนย์ฯ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้ในอนาคต

(3) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงาน

จากการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของเกษตรกร ศูนย์ฯ สามารถนำมาปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่เหมาะสม หรือตรงตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร

(4) ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วม

- การประชุมประชาคมโครงการ “การจัดทำโรงหมักเห็ดของชุมชน” ภายใต้การดำเนินโครงการการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนผลิตฟางข้าวหมักเพื่อส่งให้โรงงานผลิตเยื่อฟางข้าว ครั้งที่ 1



- การประชุมประชาคมโครงการ “การจัดทำโรงหมักเชื้อของชุมชน” ภายใต้การดำเนินโครงการการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนผลิตฟางข้าวหมักเพื่อส่งให้โรงงานผลิตเยื่อฟางข้าว ครั้งที่ 2

